



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 ธันวาคม 2562

### เรื่อง

1. สศก.จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ จีน
2. สศก. จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ จีน ปั้นBig Data ด้านเกษตรแห่งชาติ
3. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: นโยบายประกันรายได้ของ ปชป. ในนาวารัฐบาลลุงตู่
4. มนัญญาเปิดงาน 'วันดินโลกปี'62' น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 'ร.9'
5. ล้มตั้ง กมธ. มาตรา 44 สำเร็จ เสียงครหาจ่าย 8 หลักไร้ผล
6. ฟาร์มไก่ปารีณา ลวกรัฐบาลลุง ธรรมนัสสหน้าไฟ
7. SPECIAL SCOOP: 'บิ๊กตู่' เอาจริงไม่ได้ขู่จ้องโลละ ปชป. สั่งเซ็กวงในใคร'อยู่...
8. อสค. ดัน 'นมวัวแดง' รุกตลาดจีน
9. 'มนัญญา' หาออฟฟิศใหม่่อ.ส.ค
10. "จूरินทร์" ชง นบช. เคาะช่วยชาวนา
11. กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนตลาดนำการเกษตร มุ่งพัฒนาตลาดเกษตรกร....
12. เปิดมหกรรม 'ภูมิพลังแผ่นดิน'

### สื่อ

- แนวหน้า  
naewna.com  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
บางกอกทูเดย์  
บางกอกทูเดย์  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ จีน

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14102 หน้า : 8 (กลาง)

# สศก.จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ จีน

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยหลังหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences : CAAS) และคณะผู้บริหารจากตลาดไท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า สศก. โดยสำนักงานเลขานุการ APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) และสำนักงานเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System Project : AFSIS) ต้อนรับ นายจู่ จื่อเว่ย Chief Economist จาก CAAS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรของจีน และนายธรรกร อังกุเบศวร์ CEO ตลาดไท พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรและพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ด้านการเกษตรของไทย และจีน ตลอดจนแนวทางการร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน ในการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูล และความมั่นคงด้านอาหารร่วมกัน

โอกาสนี้ สศก. แลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความรู้และเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลด้าน

## ■ ปั้นBig Dataด้านเกษตรแห่งชาติ

การเกษตร การขนส่งสินค้าเกษตร และพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data โดยข้อมูลทั้งหมดจะแสดงให้เห็นเคลื่อนไหวของทุกสถานการณ์แบบ Real time ทั้งราคา ปริมาณสินค้าเกษตรและสภาพอากาศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ทำให้วางแผนการผลิตได้มีประสิทธิภาพ ขณะที่ภาครัฐจะสามารถกำหนดนโยบาย เพื่อรักษาสกุลของอุปสงค์และอุปทานตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม สามารถเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทันทีหากเกิดความผิดปกติของราคาและปริมาณสินค้าเกษตร

ส่วนภาคเอกชนจะสามารถวางแผนจัดการด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้สศก.ดำเนินการขับเคลื่อน Big Data ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ และเร็วๆ นี้ จะเตรียมลงนาม MOU พร้อมกัน 10 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คาดว่าระยะต่อไปจะขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนในอนาคต ทั้งนี้ ฝ่ายจีนนำเสนอนโยบายของรัฐบาลจีน ในการพัฒนา Big Data ด้านการเกษตร การรวบรวมข้อมูล และการใช้แอปพลิเคชันรายงาน พยากรณ์ และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไทย สามารถนำมาปรับเป็นแนวทางพัฒนา Big Data ด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับการผลิตของประเทศ

เลขาธิการสศก.กล่าวอีกว่า สศก. พกคณะผู้แทน CAAS ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาแนวทางจัดเก็บข้อมูลระดับภูมิภาค และการสำรวจโดยวิธีตัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางซื้อ-ขาย ที่ตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน เชื่อมั่นว่า การแลกเปลี่ยนความรู้และหารือ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ จีน

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14102 หน้า : 8 (กลาง)

แนวทางความร่วมมือครั้งนี้ จะกระชับความสัมพันธ์ที่ติดต่อกันในการพัฒนาภาคการเกษตรให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมโยงไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม และระบบ Early Warning ผ่านกลไก APTERR และ AFSIS ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว สศก. จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ จีน ปั้น Big Data ด้านเกษตรแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง ยานยนต์ Like สาระ

หน้าแรก / ในประเทศ

▶ สศก. จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ปั้น Big Data ด้านเกษตรแห่งชาติ

## สศก. จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ปั้น Big Data ด้านเกษตรแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.



**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยหลังหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences : CAAS) และคณะผู้บริหารจากตลาดไท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า สศก. โดยสำนักงานเลขานุการ APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) และสำนักงานเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System Project : AFSIS) ต้อนรับนายจู่ ซื่อเว่ย Chief Economist จาก CAAS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรของจีน และนายธรากร อังภูเบศร์ CEO ตลาดไท พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร และพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ด้านการเกษตรของไทย และจีน ตลอดจนแนวทางการร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน ในการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูล และความมั่นคงด้านอาหารร่วมกัน

รหัสข่าว: I-191206001015

หน้า: 1 / 2



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพามังคลาชัย ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว สศก. จับมือสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ จีน ปั้น Big Data ด้านเกษตรแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

โอกาสนี้ สศก. แลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความรู้และเทคนิคจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร การขนส่งสินค้าเกษตร และพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data โดยข้อมูลทั้งหมดจะแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวของทุกสถานการณ์แบบ Real time ทั้งราคา ปริมาณสินค้าเกษตรและสภาพอากาศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ทำให้วางแผนการผลิตได้มีประสิทธิภาพ ขณะที่ภาครัฐจะสามารถกำหนดนโยบาย เพื่อรักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทานตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม สามารถเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทันทีหากเกิดความผิดปกติของราคาและปริมาณสินค้าเกษตร

ส่วนภาคเอกชนจะสามารถวางแผนจัดการด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ สศก. ดำเนินการขับเคลื่อน Big Data ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ และเร็วๆ นี้ จะเตรียมลงนาม MOU พร้อมกัน 10 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง คาดว่าระยะต่อไปจะขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนในอนาคต ทั้งนี้ ฝ่ายจีนนำเสนอกรอบนโยบายของรัฐบาลจีน ในการพัฒนา Big Data ด้านการเกษตร การรวบรวมข้อมูล และการใช้แอปพลิเคชันรายงาน พยากรณ์ และเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไทยสามารถนำมาปรับเป็นแนวทางพัฒนา Big Data ด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับการผลิตของประเทศ

เลขาธิการ สศก. กล่าวอีกว่า สศก. พาคณะผู้แทน CAAS ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาแนวทางจัดเก็บข้อมูลระดับภูมิภาค และการสำรวจโดยวิธีดัดแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) พร้อมเยี่ยมชม และศึกษาแนวทางซื้อ-ขาย ที่ตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมั่นว่า การแลกเปลี่ยนความรู้และหารือแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ จะกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการพัฒนาภาคการเกษตรให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมโยงไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม และระบบ Early Warning ผ่านกลไก APTERR และ AFSIS ต่อไป



แชร์ 0



ทวีต

ติดตามเนชั่น



ถูกใจ 4.5 แสน



รหัสข่าว: I-191206001015

หน้า: 2 / 2



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

# นโยบายประกันรายได้ของ ปชป. ในนามารัฐบาลลุงตู่



พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ  
ได้ดูแลกระทรวงสำคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชาวบ้าน คือ กระทรวงพาณิชย์  
และกระทรวงเกษตรฯ

*รัฐมนตรีว่าการ* ก็คือหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ตามลำดับ)

นโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ จึงถูกนำมาใช้เป็นนโยบาย  
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แก่ นโยบายประกัน  
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  
มันสำปะหลัง และข้าวโพด

ล่าสุด ตัวสุดท้าย คือ ข้าวโพด ได้รับการผลักดัน  
เรียบร้อยแล้วก่อนสิ้นปี

1. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร  
จัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด โดยประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท (ที่ความชื้น  
ไม่เกิน 14.5%) ครอบคลุมไม่เกิน 30 ไร่ ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริม 7 ข้อ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย

(1) มาตรการกำหนดช่วงเวลานำเข้าข้าวโพด หากจำเป็นต้องนำเข้าตาม  
เงื่อนไขข้อตกลงของอาเซียน ให้กำหนดอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง  
สิงหาคม เท่านั้น

(2) หากจะมีเคลื่อนย้ายผลผลิตข้าวโพดใน 7 จังหวัด คือ จันทบุรี  
อุบลราชธานี เชียงราย น่าน เลย ตาก และสระแก้ว จะต้องขออนุญาตเคลื่อน  
ย้ายต่อกรมการค้าภายใน หรือพาณิชย์จังหวัดในแต่ละจังหวัด

(3) การนำเข้าข้าวสาลี ให้กำหนดเงื่อนไขนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน จะต้อง  
รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย 3 ส่วน

(4) สำหรับการรับซื้อข้าวโพดในแต่ละพื้นที่ จะต้องใช้เครื่องจักรและเครื่องวัดความชื้นที่มีความเที่ยงตรงได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายใน

(5) ในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ครอบครองจะต้องแจ้งปริมาณการครอบครองต่อกรมการค้าภายในตามที่กำหนด

(6) กำหนดมาตรการช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 แก่สถาบันเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการที่มีการเก็บรวบรวมข้าวโพดไว้ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน เพื่อช่วยพยุงราคาข้าวโพดไม่ให้ตกต่ำในช่วงผลผลิตออกมาก โดยในส่วนนี้จะได้เตรียมวงเงินไว้เพื่อให้การช่วยเหลืออีกจำนวนกว่า 1,500 ล้านบาท

(7) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ในการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าข้าวโพดอย่างผิดกฎหมาย และให้รายงานผลปฏิบัติต่อ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

2. ก่อนหน้านี้ ได้มีการผลักดันโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม น้ำมัน ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง ผ่าน กรม.เรียบริ้อยแล้ว เริ่มจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน

ปาล์ม น้ำมัน โอนเงินให้กับชาวสวนแล้ว 295,880 ราย คิดเป็นเงิน 3,360 ล้านบาท

ข้าว โอนแล้ว 440,000 ราย คิดเป็นเงิน 11,400 ล้านบาท

มันสำปะหลัง เริ่มโอนเงินให้เกษตรกรงวดแรกแล้ว ประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสด เชื้อแข็ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ราคาภิโกรม (กก.) ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 โดยจ่ายงวดแรกวันที่ 1 ธ.ค. 2562 จากนั้นจะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน

ยางพารา ได้มีการโอนไปแล้ว 503,800 ราย คิดเป็นเงิน 2,868 ล้าน (งวดแรกล่าช้าไปบ้าง) โดยจะโอนทุก 2 เดือน 3 งวดต่อปี งวดต่อไป 1 ม.ค. 2563 และงวดต่อไป 1 มี.ค. 2563

3. แน่ใจว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาล ชาวบ้านก็คงจะไม่ได้ได้รับประโยชน์จากนโยบายประกันรายได้เหล่านี้ ประเทศชาติก็ปลอดภัยจากการโกงผ่านนโยบายแบบนี้

แม้โครงการแบบนี้ จะเป็นเพียงการให้หลักประกันความมั่นคงรายได้ขั้นต้น ไม่ฟูฟ้อหรือหวือเหมือนนโยบายแบบที่เอาเงินหลวงไปตั้งโต๊ะรับซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาด แล้วเก็บพืชผลเข้าโกดังหลวง ไปขายโกกนกันเหมือนในบางยุครัฐบาล แต่่นโยบายนี้ก็มีความมั่นคง ยั่งยืนกว่า มีช่องทางรั่วไหลน้อยกว่า

หากราคาพืชผลต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ไว้ เกษตรกรก็จะได้รับเงินส่วนต่างเข้าบัญชีโดยตรง ส่วนพืชผลของตนเองก็สามารถนำไปขาย แปรรูป หรือดำเนินการใด ๆ ตามแต่กำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดรายได้เข้ากระเป๋าของตนเองอีกทางหนึ่ง

ที่สำคัญ ในพืชผลแต่ละชนิด ก็จะมีมาตรการเสริมอีกหลายอย่าง เช่น ช่วยเหลือต้นทุนการผลิต สนับสนุนการแปรรูป สินเชื่อต่างๆ นานา ฯลฯ

4. นโยบายแบบประกันรายได้เหล่านี้ ไม่สามารถจะพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนประสิทธิภาพการผลิตได้โดยตรง แต่จะต้องมีการพัฒนาไปที่ภาคการผลิตจริง เพื่อลดต้นทุน เพื่อคุณภาพ

ล่าสุด กรณ์ยางพารา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า (3 ธ.ค. 2562) มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาและแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ เพื่อชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา พัฒนาระบบตลาด และช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราทั้งในและต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ฯ มีวิสัยทัศน์ “ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้มั่นคง”

กำหนดเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จภายในปี 2579 คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

เป้าหมาย	จาก (ปี 2559)	เป็น (ปี 2579)
1. ลดจำนวนพื้นที่ปลูกยางลง	23.3 ล้านไร่	เหลือ 18.4 ล้านไร่
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายปริมาณผลผลิตยางเพิ่มขึ้น	เฉลี่ย 224 กิโลกรัม/ไร่	เฉลี่ย 360 กิโลกรัม/ไร่
3. เพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายภายในประเทศ	ร้อยละ 13.6	ร้อยละ 35
4. เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา	250,000 ล้านบาท/ปี	800,000 ล้านบาท/ปี
5. เพิ่มรายได้จากการทำสวนยาง	11,984 บาท/ไร่	19,800 บาท/ไร่

(1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา “กองทุนรักษาเสถียรภาพรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง” ขึ้นในประเทศไทย ส่งเสริมและจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันบริหารจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เช่น บังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสวนยางที่บุกรุกพื้นที่ป่า กำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกยาง สนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางพันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพยางแปรรูปให้ได้มาตรฐาน GMP

(3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น วิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางที่เติบโตเร็วให้ผลผลิตสูง วิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกและระบบการกรีดยางเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด สนับสนุนให้มีการกำหนดโจทย์วิจัยจากปัญหา/ความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน และผลักดันและสร้างสิ่งจูงใจให้มีการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์

(4) การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น เชื่อมโยงธุรกรรม การซื้อขายยางในตลาดกลางยางพาราแต่ละแห่งเข้ากับตลาดยางท้องถิ่น เพื่อให้ทั่วโลกนำไปใช้ในการอ้างอิง ออกมาตรการด้านการเงินและการคลังเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการนำเข้า และสนับสนุนให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราได้มีโอกาสนำสินค้าไปเปิดตลาดในต่างประเทศ

(5) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อปลูกยางพารา ปรับปรุงและแก้ไขมาตรการส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพารา เร่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พร้อมรองรับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนความต้องการและแผนพัฒนากำลังคนด้านยางพาราของประเทศไทยและจัดกิจกรรม Road Show ในประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อจูงใจแก่นักลงทุนต่างประเทศ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14102

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 110.63 Ad Value: 138,287.50

PRValue (x3): 414,862.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนหน้าให้ใส: นโยบายประกันรายได้ของ ปชป.ในหาวารัฐบาลลุงตู่

ลองคิดว่า ถ้ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง (กรณีพืชผลอื่น ๆ ก็จะมีแผนยุทธศาสตร์ของตนเองเช่นกัน) ประเทศชาติและเกษตรกรไทยจะมีชีวิตที่มั่นคงกว่าเดิม ดีกว่าเดิม ไม่วนเวียนกลับไปสู่วงจรที่นักการเมืองเข้ามา ผลาญเงินภาษีไปปรับซื้อแบบเดิม ๆ อย่างเป็นบ้าง

ทั้งหมดนี้ ไม่สามารถจะเกิดขึ้นด้วยการตีฝีปาก เล่นวาทะการเมือง เสียดสีกันไปมา แต่จะต้องทำงานอย่างหนัก

สารลัม

## มนัญญาเปิดงาน'วันดินโลกปี'62' น้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณ'ร.9'

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 World Soil Day 2019 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ที่จ.อุทัยธานีว่า กระทรวงเกษตรฯจัดงานวันดินโลก ปี 2562 World Soil Day 2019 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

(Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก และเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ ประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินในวันดินโลกโดยพร้อมเพรียงกัน ประเทศสมาชิกกว่า 200 ประเทศ จะเน้นมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดิน

และน้ำ ป้องกันลดชะล้างพังทลายของดิน เพื่อให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน และประชาชนทั่วโลก

“ด้วยองค์การสหประชาชาติ (UN) รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ซึ่งวันดินโลกถือเป็นวันสำคัญ สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก ทางกระทรวงเกษตรฯจึงจัดกิจกรรมวันดินโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไป “ได้รับทราบ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจความสำคัญของวันดินโลก เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชาด้านการดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาขยายผลต่อไป” น.ส.มนัญญา กล่าว



## ล้มตั้ง กมธ.มาตรา44 สำเร็จ เสียงครหาจ่าย 8 หลักไร้ผล

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า จะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงบ่ายวันที่ 4 ธ.ค. ซึ่งพรรคฝ่ายค้านยังยืนยันในจุดยืนเดิม คือ หากฝ่ายรัฐบาลยังยืนยันที่จะมีการให้นับคะแนนใหม่ และนับองค์ประชุมใหม่ในนัดตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ส.ส.ฝ่ายค้านจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม

นายสุทินกล่าวว่า มีการเคลื่อนไหวจากฝ่ายรัฐบาลในการพยายามลอบบีฝ่ายค้าน เพื่อให้ส.ส.ฝ่ายค้านมาร่วมเป็นองค์ประชุมของสภา ทั้งๆ ที่องค์ประชุมสภา

เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลโดยตรง โดยเวลานี้มีการพยายามยื่นข้อเสนอด่วนด้วยการแจกกล้วยให้ส.ส. ฝ่ายค้าน 20 คน ด้วยเงินจำนวนแปดหลักต่อคน ซึ่งจะมีการตรวจสอบต่อไป

“สถานการณ์ขณะนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจ เพราะมีการทำลายวัฒนธรรมทางการเมือง และประชาธิปไตย หากมีการตีความข้อบังคับเพื่อให้มีการลงคะแนนใหม่ทุกครั้ง จะทำให้เสียเวลาของสภา เพราะต้องนับองค์ประชุมทุกครั้ง เวลานั้นองค์ประชุมทุกครั้งรัฐบาลก็เสียทุกครั้ง ทำให้สภาเดินหน้าไม่ได้ หากเป็นแบบนี้ต่อไปจะไปเข้าทาง ฝ่ายที่ต้องทำลายประชาธิปไตย” นายสุทิน กล่าว

ส่วนการที่บอกว่าฝ่ายที่ต้องทำลายประชาธิปไตย

หมายถึงการนำไปสู่การรัฐประหารใช่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่ ก็คงเป็นเช่นนั้น เพราะหากสภาเดินไปไม่ได้ก็จะ เป็นข้ออ้างที่จะมีการกล่าวหาว่านักการเมืองชั่ว สภาเดิน หน้าไม่ได้ จนทำให้เกิดการรัฐประหารในที่สุด

และกรณีพิพ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรวม.กลาโหม ออกมาชู้ว่า จะมีการยุบสภาหากองค์ ประชุมล่มเป็นครั้งที่ 3 พรรคเพื่อไทยพร้อมกับการ เลือกตั้งหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ในเรื่องความพร้อม พรรคก็มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งแต่เรื่องนี้ต้อง พิจารณาไปถึงประชาชนด้วย อยากจะเลือกตั้งบ่อยครั้ง หรือไม่ ดังนั้นการยุบสภาของนายกฯ จะต้องไม่เหตุผล ไม่ใช่ เอาปัญหาของรัฐบาลมาเป็นปัญหาของสภา ซึ่งการที่ นายกฯ ชู้ว่าจะมีการยุบสภา และปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล จนไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศได้

ส่วนว่าหากในอนาคตฝ่ายค้านแพ้ไหวตบ้าง จะมีการ เสนอให้ยับหรือลงคะแนนใหม่หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่ โดยหลักแล้วฝ่ายค้านไม่ยากทำเช่นนั้น เพราะจะทำให้ สภาทำงานด้วยความยากลำบาก แต่หากมีความจำเป็น ก็อาจจะต้องมีการใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน ราษฎรข้อที่ 85 เพื่อให้นับคะแนนใหม่

ด้านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมั่นคง) กล่าวถึงกรณีทีนายสุทิน ระบุว่ารัฐบาล มีการเคลื่อนไหวหนักพยายามล๊อบบี้ฝ่ายค้านกว่า 20 คน ด้วยการเสนอผลประโยชน์เป็นตัวเลขสูงถึง 8 หลักต่อ คน เพื่อขอให้เป็นองค์ประชุมว่า เรื่องนี้ต้องไปถามนาย สุทิน ตนไม่ทราบ และนายสุทิน คงคิดไปเอง ทั้งนี้การ จะพูดอะไรต้องมีหลักฐานและพยาน

ส่วนว่าเวลานี้ไม่จำเป็นต้องชื้องูเห่า หรือ มีส.ส.ฝาก เลี้ยงใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ถามกลับว่า “มีฝากเลี้ยง ทีไหน จะไปมีได้อย่างไร คิดกันไปเอง”

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีทีมีความพยายามที่จะชื้อ งูเห่า จากพรรคฝ่ายค้าน เพื่อให้องค์ประชุมครบและ สามารถเปิดสภา ได้ว่า การกระทำเช่นนั้นน่ารังเกียจ สำหรับระบอบประชาธิปไตย ต้องตั้งคำถามว่านี่คือการ ปฏิรูปการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ และผู้มีอำนาจหรือไม่ เพราะการกระทำในลักษณะเช่นนี้ ต้องย้อนหลังไป เมื่อปี 2518 ทีมีรัฐบาลเสียดังปรีมน้ำและจ่ายเงินเพื่อ ชื้อตัวอย่างโจ่งครึมในสภาฯ การกระทำเช่นนี้ยังเป็น

การทำลายระบอบประชาธิปไตย เป็นการทำลายระบบที ดึงาม

ทั้งนี้ ใช้เงินชื้อทุกอย่าง ชื้อ ส.ส. ชื้อเลี้ยง แล้วจะ บอกว่ ไม่โกงคงไม่มีใครเชื่อ ดังนั้นชาวพยายามเพาะ พาร์มงูเห่า ดังอ้ออิงในสภาฯ ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเปิด สภาฯ ได้ แบบนี้เป็นวิธีทีไม่ใช้ลูกชื้อชาย เป็นวิธีการทำลาย ระบอบประชาธิปไตย เป็นการสร้างวัฒนธรรมทีเลวทราม ในการใช้เงินชื้อทุกอย่าง เมื่อเริ่มต้นในการใช้เงินชื้อ ทุกอย่างก็ต้งเข้าไปโกงกันมันต้งจะอยู่กันได้

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่ หากรัฐบาลมีจิตสำนึก ก็จะไม่ชื้อปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อไม่มี จิตสำนึก ก็จะใช้อำนาจใช้เงิน เช่น การนำคดีไปชื้อชื้อชื้อชื้อ พรรคเพื่อไทย ถูกกระทำมาแล้ว และใช้เงินจูงใจนี่คือ ลึงทีเกิดขึ้นในปัจจุบัน หาก พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่ มาตรา 44 มีความจำเป็น และการใช้อำนาจดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ อย่างที พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอ้าง จะกลัวอะไรกับการต้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้ มาตรา 44 ดังนั้นหากการใช้มาตรา 44 เป็นผลดีอย่างที พล.อ.ประยุทธ์ระบุ อย่ากลัว

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีชื้อว่การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีทีประธาน วิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่ มีความพยายามล๊อบบี้ ส.ส. ฝ่าย ค้าน 20 คน โดยเสนอเงินตอบแทนให้ 8 หลักนั้น ตน ไม่ทราบเรื่องนี้ ตนยังประสานงานกับพรรคเล็กทีร่วม รัฐบาลเหมือนเดิม แต่ไม่มีการประสานงานหรือพูดคุย กับฝ่ายค้าน ส่วนเรื่ององค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็เป็นหน้าที่ของวิปรัฐบาลทีจะดูแล เพราะมองว่ สถานการณ์ทีเกิดขึ้นเป็นการชิงไหวชิงพริบในเกม การเมือง

ชื้อมีรายงานชื้อว่ ในช่วงบ่ายวันที่ 4 ธ.ค. การประชุม สภาฯ ในช่วงบ่าย ส.ส.ชื้อรัฐบาลและบรรดารัฐมนตรีที เป็นส.ส. ได้ทยอยเดินทางมาถึงรัฐสภากันอย่างต่อเนื่อง ตามทีวิปรัฐบาลล้งการให้ส.ส. และรัฐมนตรีทุกคนให้ มาอยู่พร้อมเพรียงกันบริเวณห้องประชุมสภาฯ หรือ บริเวณรอบๆห้องประชุมต้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป พร้อมกับมีการให้วิปรัฐบาล 1 คน เชื้อเลี้ยงส.ส. 6 คน ทีอยู่ในการดูแลอยู่ตลอดเวลาว่า มาครบถ้วนแล้วหรือ ยัง โดยให้วิปแต่ละพรรคแจ่งมายังวิปรัฐบาลว่ แต่ละ พรรคชื้อขาดใครบ้าง กระทั่งเวลา 16.00 น. หลังจากทีวิป

รัฐบาลเช็กเสียงจากทุกพรรครัฐบาลเรียบร้อยแล้ว จึงได้คอนเฟิร์มว่า ได้เสียงครบองค์ประชุมแล้ว 250 เสียง ทั้งนี้ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกศาลฎีกาล้างออกหมายจับ หลังจากไม่ยอมไปฟังคำพิพากษาคดีล้มการประชุมอาเซียน ก็ได้เดินทางมาที่รัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้า โดยขึ้นลิฟต์จากชั้นใต้ดินไปยังห้องประชุมสภาฯทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการเจอกับสื่อมวลชน จากนั้นเข้าไปนั่งรออยู่ในห้องประชุมสภาฯ

ต่อมาเวลา 17.30 น. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1 เปิดให้แสดงตน เพื่อนำเข้าสู่ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบจากม.44 ท่ามกลางการจับตามองของทุกฝ่ายว่า สภาจะล้มครั้งที่ 3 หรือไม่ จากนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลูกขึ้นประท้วงประธาน โดยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนี้ต้องนับคะแนนใหม่หรือไม่ นับคะแนนใหม่

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ วิปฝ่ายรัฐบาล ยืนยันว่าจะไม่ถอนญัตติ และยืนยันการนับคะแนนใหม่ ทำให้นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ยืนยันจะวอล์กเอาต์ โดยนายสุชาติพยายามควบคุมการประชุมพร้อมยืนยันเป็นส.ส.อยู่ในสภาฯมา 10 กว่าสมัย ช้อบบังคับการประชุมแทบไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการนับคะแนนใหม่ ในทางปฏิบัติกันมานานคือการลงคะแนนใหม่

ขณะที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ ลูกขึ้นยืนยันต้องนับคะแนนใหม่ ไม่ใช่ลงคะแนนใหม่ แม้จะปฏิบัติแบบนี้กันมานาน แต่ก็อาจไม่ถูกต้อง จากนั้นขอหารือกับประธาน กรณีเสียงปรimum แบบนี้ มาตรา 85 จะถูกนำมาใช้ตลอดเวลา และชี้ว่าที่ผ่านมามีฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมรับมติเอง ถ้าจะยาวไปถึงขั้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ก็คงไม่ใช่ แต่คนที่ละเมิดมาตรานี้คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งทำนिरโทษฯ ตัวเอง

ต่อมาเวลา 18.05 น. ส.ส.ฝ่ายค้านได้เริ่มทยอยวอล์กเอาต์ออกจากห้องประชุม ขณะที่นายสุชาติ ได้นับองค์ประชุม ได้ 259 เสียง ทำให้ครบองค์ประชุมและสามารถลงมติการตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของ หัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 โดยการชานชื่อลงคะแนนตามตัวอักษรเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยให้ตั้ง กมธ.ตั้งกล่าวด้วยคะแนน 244 ต่อ 5งดออกเสียง 6 โดย ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ร่วมโหวตญัตติตั้งกล่าว

ทั้งนี้ 5 เสียงที่ลงมติเห็นด้วยให้ตั้ง กมธ.วิสามัญ 5 เสียงเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ 4 คน คือ นายสาธิต วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายพินิต กิตติเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และพรรคอนาคตใหม่ 1 คน คือ น.ส.กวิณนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ส่วนที่งดออกเสียง 6 คน ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี และนายอนุมติ ชูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ

นอกจากนี้ยังมี ส.ส.บางส่วนที่กบฏแสดงตนเป็นองค์ประชุม แต่ไม่ร่วมโหวตญัตติตั้ง กมธ. อาทิ นางกัญจวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ

หลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น นายวิรัช หรือที่ประชุมใช้เวลาเคร่งเครียดมานาน อยากให้ปิดประชุม ซึ่งนายสุชาติ ได้กล่าวว่า ความจริงเมื่อจบญัตตินี้ จะนำญัตติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาต่อ แต่เมื่อสมาชิกอยากให้ปิดการประชุม จึงสั่งปิดประชุมในเวลา 19.15 น.

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวแจ้งว่า การที่มี ส.ส.ของฝ่ายค้านร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมด้วยนั้น เนื่องจากการประสานงานจากแกนนำรัฐบาล เพื่อขอให้ร่วมเป็นองค์ประชุม แต่ไม่ได้เสนอผลประโยชน์ใดๆ ให้เป็นเพียงการแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการที่จะผลักดันให้ญัตติขอตั้งกรรมาธิการศึกษาคำสั่งและประกาศ คสช.ตามมาตรา 44 ให้ผ่านที่ประชุมสภาฯ โดยเร็ว เพราะยังมีญัตติสำคัญ ค้างอยู่ในวาระประชุมสภาฯ อีกจำนวนมาก รวมทั้งการศึกษาคำสั่งและประกาศ คสช.ตามมาตรา 44 นั้น ไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ขึ้นมาใหม่ สามารถใช้คณะกรรมการการศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า 4-5 คณะเป็นผู้ทำการศึกษาและตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของญัตติได้ จึงทำให้ ส.ส.ฝ่ายค้านกลุ่มดังกล่าวที่ไม่สนับสนุนการเล่นการเมือง แต่ต้องการที่จะใช้เวทีสภาฯ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตัดสินใจร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ สามารถลงมติได้ ■

# บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 6 - พฤษภดับดี 12 ธันวาคม 2562

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3166

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 2, 3

Col.Inch: 283.89 Ad Value: 283,890

PRValue (x3): 851,670

คลิป: สีสี

หัวข้อข่าว: ฟาร์มไก่ปารีณา ลวกรัฐบาลลุง ธรรมนัสหนังหน้าไฟ

www.bangkoktoday.com

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3166 วันศุกร์ที่ 6 - วันพฤษภดับดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

# บางกอก ทูเดย์

สุดสัปดาห์



## ฟาร์มไก่ปารีณา ลวกรัฐบาลลุง ธรรมนัส หนังหน้าไฟ

รหัสข่าว: C-191206017014 (6 ธ.ค. 62/04:33)

หน้า: 1/5



# ฟาร์มไก่ปารีสณา ลวกรัฐบาลลุง ธรรมณ์ส หน้าหน้าไฟ

ปมที่ดิน 46 ไร่ของ น.ส.ปารีสณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ รุกพื้นที่ป่าสงวน หรือไม้ และเรื่องนี้ สุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไร กลายเป็นประเด็นร้อนที่ ลังคมต้องการรู้ และสื่อมวลชนล้วนให้ความสนใจ

ดังนั้นเมื่อ นายอรุณพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ แผลงถึงผลตรวจสอบการรังวัดที่ดินเขาสนฟาร์ม ของ น.ส.ปารีสณา ซึ่งเป็นการลงพื้นที่รังวัดที่ดินรอบที่ 2 ร่วมกับ ส.ป.ก. พบว่า อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ 46 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี 41 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา และพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ซึ่งไม่พบเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามระเบียบและ กฎหมาย ซึ่งโทษตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ กรณียึดถือ

ครอบครองที่ดินป่าสงวนเกิน 25 ไร่ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท สำหรับโทษตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ยืนยันว่าตามข้อมูลที่ตรวจสอบทั้ง 2 ครั้ง พื้นที่ ดังกล่าวอยู่ในเขตตามของป่าไม้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการ บุกรุกพื้นที่ป่า จึงต้องมีการแจ้งความดำเนินการกระบวน การยุติธรรมต่อไป”

นายอรุณพลยังยืนยันด้วยว่า การทำงานครั้งนี้ไม่ได้ เป็นการประวิงเวลาตามที่ถูกสังคมตั้งข้อสงสัย กรมป่า ไม้ได้ทำงานอย่างเต็มที่ และเร็วที่สุดหลังการสั่งการใน วันแรก เพียงแต่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องในการรวบรวม หลักฐานในการดำเนินการแจ้งความผิด ซึ่งเป็นการ

ทำงานในมาตรฐานเดียวกัน

**นายชีวภาพ ชิวธรรม** ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หนึ่งในคณะทำงานตรวจสอบฯ กล่าวว่า ในกรณีนี้ผู้ครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์ม 2 มีความผิดใน 4 พ.ร.บ. คือ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ประมวลกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 2535 โดยจะมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับ 2 ล้านบาท

งานนี้กรมป่าไม้ จะเข้าแจ้งความดำเนินคดี นางสาวปารีณา ที่กองบังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ น.ส.ปารีณา ยังคงยืนยันว่า ไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะไม่เคยมีหน่วยงานใดมาบอกเลยว่า กระทำความผิด ดังนั้นจะสู้เรื่องนี้อย่างเต็มที่

ขณะเดียวกันก็มีการให้ทนายความไปยื่นฟ้อง **นายวีระ สมความคิด** เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท กรณี นายวีระ แจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.จอมบึง จ.ราชบุรี กล่าวหาว่า น.ส.ปารีณา บุกรุกพื้นที่ป่า และยื่นฟ้อง **นายอัจริยะ เรืองรัตนพงศ์** ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ฐานหมิ่นประมาท กรณีให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องการบุกรุกที่ป่า ทำให้ น.ส.ปารีณา เสื่อมเสียชื่อเสียง

ขณะที่ **นายทวิ ไกรคุปต์** พ่อของ น.ส.ปารีณา ก็ออกโรงมาเพื่อช่วยเหลือลูกสาว ด้วยการนำข้อมูลไปชี้แจงในขณะที่ยกฟ้องป่าไม้แล้วแล้ว โดยตั้งประเด็นว่าการใช้แนวเขตอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะการใช้แผนที่ตามกล่าวอ้างของกรมป่าไม้นั้น ไม่สามารถที่จะชี้จุดเล็กๆ ได้ว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้จริงหรือไม่

แต่กลายเป็นว่า ประเด็นสนใจของสังคม กลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่นายทวิพยายามให้ข้อมูล กลับไปสนใจการกระทำของนายทวิ ที่ก่อให้เกิดภาพเอื้อมือไปตั้งไมโครโฟนจากมือของนายอรุณพล ขณะที่กำลังพูดอยู่

เป็นประเด็นครามาไปในทันทีว่า เป็นกริยาที่เหมาะสมหรือว่าสมควรหรือไม่ที่เช่นนั้น

ซึ่งก็มีการโยนไปถึงหลายกรณีของ น.ส.ปารีณา ที่มีทั้งการพูด การโพสต์ หรือการแสดงท่าทีต่างๆ ที่สังคมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเหมาะสม น่าจะมีการตักเตือนจากต้นสังกัด คือพรรคพลังประชารัฐ แต่ก็ปรากฏว่า ไม่ว่าจะ เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. และแม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี

แต่ก็ไม่ได้มีการห้ามปราม ทักท้วง หรือปรามอะไรกับท่าทีการแสดงออกของ น.ส.ปารีณา ตามที่สังคมมีการตั้งข้อสงสัย มีแต่ภาพที่ดูเหมือนการให้ความเอ็นดู หรือให้ความสนิทสนมเสียมากกว่า จึงทำให้มีการตั้งประเด็นสงสัยว่า หากรัฐบาล หรือผู้ที่มีอำนาจแสดงออกเช่นนี้ บรรดาหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่จะกล้าดำเนินการอะไรได้เต็มที่ขนาดไหน

เพราะเช่นนี้เอง ทำให้ภาพที่นายทวิ ดึงไม้จากมือของอธิบดีกรมป่าไม้ กลายเป็นภาพที่เป็นลบไปด้วย

ในขณะที่นายทวิ ไม่ยอมรับกับเสียงสะท้อนที่ว่าไม่แย่งไม้ค้มาจากมือของอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมีการไปชี้แจงผ่านการสัมภาษณ์ที่วิวว่า

“ไมค์อันนั้น ท่านก็ส่งให้ผมเอง ผมเลยยื่นมือไปหยิบกลายเป็นว่าผมเสียหายมากเลย ถ้าหากย้อนภาพดูจะเห็นว่า อธิบดีกรมป่าไม้พูดจบ ท่านกำลังจะส่งไมค์ให้ ไม่ได้ดึงเลย ไม่ใช่แย่งไมค์ ผมนะเสียหายมากนะ สังคมพยายามเอาจุดเล็กๆ น้อยๆ มาทำให้ผมดูเลวร้ายมาก” นายทวิ ระบุ

จึงยิ่งทำให้เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากภาพข่าวการให้สัมภาษณ์ในช่วงนั้นถูกสื่อทีวีฉายวนซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกช่อง ว่าเป็นการไปดึงมาขณะที่ยังพูดไม่จบหรือว่าเป็นการพูดจบแล้วยื่นส่งให้เอง

และกลายเป็นว่า นอกจากทั้งนายทวิ และ น.ส.ปารีณา จะขาดแนวร่วมทางสังคมแล้ว ยังกลายเป็นเปิดศึกหลายด้านอย่างไม่ควรจะต้องด้วยซ้ำไป

อย่างการเปิดศึกกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับกรมป่าไม้ ที่คิดจะตอบได้ว่าบุกรุกโดยไม่มีความหมายศาลบ้าง จะไปแจ้งความบ้าง ยังดีที่ยังชะลอในเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีกับอธิบดีกรมป่าไม้

ขณะเดียวกันด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ก็มีการไปเปิดแนวรบกับสื่อ จากที่ น.ส.ปารีณา กล่าวอ้างว่า **มีการทำ MOU กับนักข่าวแล้วว่าจะไม่ถามเรื่องที่ดินรุกป่า** ซึ่งนอกจากนักข่าวจะงงและมันตีบตีบว่าใครไปเอออด้วยอย่างนั้นหรือ

ยังกลายเป็นข้อสงสัยของสังคมขึ้นมา เพราะกรณี น.ส.ปารีณา ไม่ตอบ หรือไม่ตอบนั้น ประโยชน์ได้กับ น.ส.ปารีณา แน่แน่นอน แต่การที่นักข่าวไม่ทำข่าวที่ประชาชนสนใจ ถามว่าได้ประโยชน์อะไรจากการไม่ถาม มีแต่จะเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมไม่ถามเสียมากกว่า

ดังนั้นจึงทำให้นักข่าวยิ่งพยายามเกาะติดเรื่องนี้กันมากขึ้น ไล่จับคำตอบในเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนว่าไม่ได้มีการทำ MOU อย่างที่มีการกล่าวอ้าง



## แต่อย่างใด

แถมอีกด้านหนึ่งการที่ไปเปิดศึกกับทั้งนายวีระ และ นายอัครวิริยะ ด้วยการแฉความจริง ก็ยังทำให้เกิดการ แสวงหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความจริงและความถูกต้องกรณี พื้นที่ฟาร์มโกปารีณาพื้นที่ป่า มากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะทันทีที่ถูก แฉความจริง เพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ก็ โพลสัระบุเลยว่

“โค... กลัวเลย เอาที่สบายใจ จะได้เอาคดีสู่ศาล ใช้ หมายศาลขอเอกสารหลักฐานมา555555”

จากนั้นก็มีการปรากฏออกมาของข้อมูลที่ว่า พื้นที่ตั้ง ฟาร์มโกของน.ส.ปารีณา นั้น ก่อนจะมาเป็นฟาร์มโก ใน ช่วงปี พ.ศ.2546 ได้มีนายทุนเข้ามารวบรวมพื้นที่ของ ชาวบ้านได้ประมาณ 30 แปลง เนื้อที่กว่า 800 ไร่ เพื่อ นำไปทำฟาร์มโก แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฟาร์มโกของใคร กระทั่งชาวบ้านมาทราบบว่า ฟาร์มนั้นเป็นของนางสาว ปารีณา โดยมีการครอบครองทำฟาร์มโกเมื่อปี 2555

โดยข้อมูลนี้ทางจังหวัดราชบุรีก็ทราบแล้ว และได้มีการ รายงานไปให้ป.ช.แล้วด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวละครเพิ่มเข้ามา คือ นายเสี่ยว นำพา อายุ 74 ปี ชาว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และลูกสาวออกมา ร้องทุกข์ ว่าถูกนายทวิ บุกรุกที่ดินกว่า 30 ไร่ที่ไร่ปลูกอ้อย มากกว่า 50 ปี จากประมาณ 50 ไร่ เหลือแค่ 10 กว่าไร่ โดยมีหลักฐานเป็นใบภ.บ.ท.5 ใบเสียหายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และเอกสารยืนยันการถือครองที่ดินที่ถูก บุกรุก ว่าเป็นชื่อของ นางสาวอำไพ นำพา นางสาว ปราณี นำพา ลูกสาวนายเสี่ยว

และที่ผ่านมาก็ได้มีการแฉความจริงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สวนผึ้ง มีการไปร้องศูนย์ดำรงธรรม อ.สวนผึ้ง ร้อง ทุกข์ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล ในคราวที่ พล.อ. ประยุทธ์ มาตรวจราชการพื้นที่ราชบุรี ก่อนประชุม ครม.ลับจรรยาที่จ.กาญจนบุรี รวมทั้งล่าสุด ก็มีการนำหลักฐาน เข้าร้องทุกข์ ที่ บก.ปทส.

ถือเป็นการขยายแนวรบเปิดศึกหลายด้าน ที่น่าจะ ลวกมือรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไปเต็มๆ ว่า มีคนร้องทุกข์ ขนาดนี้ ทำไมทั้งศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล หรือแม้แต่กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ เอง ถึงได้ไม่แสดงท่าทีใดๆ ปล่อยให้เรื่องเงียบอย่างผิดปกติ

ขณะที่แม่นายทวิ จะยืนยันพร้อมประกาศว่า หากถูก ตัดสินให้แพ้ก็จะฮาราศิริฆ่าตัวตาย รวมทั้งมีการออกมา ช่วยชี้แจง แต่กลายเป็นยิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้น โดย

เฉพาะประเด็นการถือครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา เพราะ นายทวิ ระบุว่า ที่ดินตรงนั้นได้มาก่อนปี 2523 ชื่อมาจาก พล.ต.มนัส รัศมี ซึ่งทำไ้มานานแล้ว โดยมีคนชื่อลุงโรเพ็ง มาบอกว่า พล.ต.มนัส เป็นคนซื้อจากลุงโร ตอนนั้นลุงโร อายุ 78 ถือมานานแล้ว สิบทอมาจากพ่อ

“ผมจำไม่ได้ว่าชื่อมาจากพลตรีมนัส เทาโร ถ้าถูกต้องจริง ต้องดำเนินคดี ลุงโร ปู่ลุงโร พลตรีมนัส ด้วย และผมด้วย รวมถึงชาวบ้านที่ครอบครองมาก่อนด้วย ที่ตรงนี้เป็นที่ทำ มาหากิน ไม่ใช่ป่า”

พร้อมกับบอกว่า เมื่อปี 2544 จึงได้สร้างฟาร์มโก ต่อมาปี 2547 ก็เอาชื่อ น.ส.ปารีณา เป็นผู้บริหารฟาร์ม จากนั้นในปี 2552 ก็ปล่อยให้เขาบริหาร

“ภาษีบำรุงท้องที่จ่ายในชื่อปารีณา ตั้งแต่ปี 2552 ผม ก็ไม่รู้โอนไปชื่อเขาเมื่อไร จนเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 ที่ผ่าน มา ผมก็เพิ่งรู้ว่าที่ดินเป็นชื่อปารีณา โอนวันที่ 16 มี.ค. 53 ผมก็เพิ่งรู้ เขาเห็นว่า เป็นพ่อไปแอบโอนเลยก็ ได้ ที่ดิน ทั้งหมดโอนทีเดียว ทั้งหมดนี้แหละ 600 ไร่”

“ที่เป็นเอกสารสิทธิเป็นของผม แต่ภาษีบำรุงท้องที่ผม ให้ตัวแทนไปจ่าย ต่อจากนั้นก็ไปของปารีณา ทั้งหมด ผมไม่ทราบว่าใครโอน ตอนโอนผมไม่รู้เลย ถ้าผมก็จะ บอกว่า อย่าเพิ่งโอนเลย ความจริงถ้าผมตายไปผมก็ต้อง ให้เขาอยู่แล้ว”

สรุปว่า แม้แต่การไปโอนชื่ออะไรนั้น นายทวิ เองก็ ยังไม่รู้ แต่ก็ปกป้องลูกสาวว่า อาจจะมีการเข้าใจผิด จึง โอนซ้ำซ้อนก็ได้

แต่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณี น.ส.ปารีณา อ้างความผิด พลาดและซ้ำซ้อน ในเอกสารภท.5 ทำให้มีที่ดินเพิ่มขึ้น กว่า 1,000 ไร่ ว่า ตนเตรียมที่จะมาขอข้อมูลดังกล่าว จากป.ช. เนื่องจากเห็นว่ามีพิรุฑ เพราะหากว่าแจ้ง ซ้ำซ้อนอย่างนี้อ้าง ถ้าเพียง 5-10 ไร่ ก็คงเป็นเรื่องปกติ แต่การแจ้งผิดเป็น 1,000 ไร่ นั้น เป็นไปไม่ได้ ซึ่งเชื่อว่าการแจ้งตัวเลขมากมายขนาดนั้น อาจเป็นการแจ้งไว้ก่อน เพื่อที่จะหาที่ดินมาสวมในอนาคต

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เตรียมจะยื่นเรื่องต่อเลขา ส.ป.ก. และอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอให้ตรวจสอบ กรณีการ ครอบครองที่ดินภท.5 ทั้งของน.ส.ปารีณา และสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรกว่า 10 ราย เพื่อให้มีการดำเนินการ ตรวจสอบและเอาผิดอย่างจริงจัง ไม่ให้มีการเกี่ยเยื้อ

กันเกิดขึ้น เพราะถ้ายื่นเรื่องไปแล้วเชื่อว่าเหมือนกันถ้าหน่วยงานไม่ดำเนินการตรวจสอบ ก็จะเข้าข่ายผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

เรื่องนี้คนหนึ่งที่รับเผือกร้อนลวกมือไปด้วยว่า พยายามช่วยหรือพยายามจะอุ้มเรื่องนี้หรือไม่ ก็คือ **ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กลายเป็นหน้าไฟ เพราะทำเร็วคิดเร็ว พูดเร็ว ว่าไม่ผิดบ้าง เอาผิดไม่ได้บ้าง แผนที่มีปัญหา เพราะไม่ใช่ One Map บ้าง ก็เลยเจอประเด็นไปเต็มๆ

แม้แต่ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ปรากฏว่า ร.อ.ธรรมนัส ก็ยังถูกถามเรื่องนี้

ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ก็ชี้แจงว่า บุคคลที่ได้สิทธิ์ใช้ประโยชน์พื้นที่ ส.ป.ก. จะต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น ต้องเป็นเกษตรกร หรือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย หรือจบการศึกษาด้านเกษตรกรรม หรือจะต้องเป็นบุตรของเกษตรกร โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่เกิน 50 ไร่ หากไม่มีคุณสมบัติรัฐมีความจำเป็นต้องยึดคืนหลวงอย่างเดียว

ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า จากการตรวจราชการหลายจังหวัด เป็นความจริงว่ามีพื้นที่ ส.ป.ก. หลายจังหวัดถูกกลุ่มนายทุน ผู้นำท้องถิ่น นักการเมือง ครอบครองเป็นที่ดินแปลงใหญ่ จึงมอบหมายให้ยึดคืนสถานเดียวโดยไม่มีข้อยกเว้น และในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.กระบี่ พบว่า มีกลุ่มนายทุนถือครองที่ดิน ส.ป.ก. มากที่สุดในประเทศไทย จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใน 180 วัน หากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ ก็ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่

ฉะนั้นจากคำชี้แจงเช่นนี้ เท่ากับยืนยันหรือไม่ว่าที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไม่ว่าจะ 1,700 ไร่ หรือ 960 ไร่ หรือลดลงเหลือแค่ 600 ไร่ก็ตาม ก็จะต้องถูกยึดมาเป็นของหลวงใช่หรือไม่ จะไม่มีการลอบหน้าปะจุมุกใดๆ ใช่หรือไม่

เรียกว่า ร.อ.ธรรมนัส กลายเป็นหน้าไฟ ที่พร้อมจะไหม้เกรียมหากว่าเกิดผิดพลาดใดๆ ขึ้นมา

เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่โดยเรื่องนี้ให้สื่อไปถามนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แทน อ้างว่า ยังไม่ได้มี

การรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ซึ่งแม้ว่าจะยืนยันว่า ยึดหลักตามกระบวนการกฎหมาย แต่เพราะ ป.ป.ช. เองเคยมีกรณี **“แหวนมารดา นาฬิกาเพื่อน”** ที่ทำให้สังคมยังมึนกับมติ เพราะไม่เข้าใจวิถีคิดสไตล์ ป.ป.ช. ก็เลยทำให้เรื่องนี้ ป.ป.ช. ถูกจับตามองไปด้วย โดยเฉพาะ พล.ต.อ.วัชรพล ซึ่งสนิทสนมกับ พล.อ.ประวิตร ผู้ซึ่งเอ็นดู น.ส.ปารีณา นั่นเอง

ก็เลยทำให้เกิดวสิ่งอกในโลกโซเชียล ว่า **“แหวนมารดา นาฬิกาเพื่อน ที่ดินพ่อ”** ขึ้นมาแล้ว

ดังนั้น พล.ต.อ.วัชรพล จึงเป็นอีกคนที่จะต้องตั้งการ์ดให้สูง ทำหน้าที่ให้สังคมยอมรับในมาตรฐานเดียว

เพราะการที่ ป.ป.ช. มีการคาดการณ์ว่าเรื่องนี้ น่าจะชัดเจนไม่เกินเดือนเมษายนปี 2563 นั้น ทำให้ภาพกรณีนาฬิกาเพื่อนที่ลากยาวเป็นปี กลับมาในความทรงจำอีกครั้งนั่นเอง

เผือกร้อนลวกมือบรรดาคนที่ทำหน้าที่พิสูจน์ความจริงหรือต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพิสูจน์ความจริงให้เร็วที่สุด จึงเป็นประเด็นที่กดดันไม่ใช่น้อยสำหรับใครหลายๆคน

รวมทั้งอยากให้ตระหนักถึงสิ่งที่ **นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ** รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ “เรื่องที่ดิน&ป่าไม้(ตอน2)” ว่า ประเภทที่สงสัยว่า “อาจจะไม่ผิด” เลิกคิดได้เลย ใครที่ว่าจะทำให้ไม่ผิด ก็อาจติดคุกก่อนคนครอบครองที่ดินเสียอีก ผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ร่างๆ อยู่เหมือนกัน และอยากเตือนนักการเมือง หรือ รัฐมนตรีที่ชอบพูดว่า “ไม่ผิด” ก็อย่าพูดมาก เพราะดูตามกฎหมายทุกฉบับแล้ว รัฐมนตรีไม่มีอำนาจชี้ว่า ผิดหรือไม่ผิด แต่เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานตามกฎหมายแต่ละฉบับเท่านั้น

จากนั้นก็มีการโพสต์อีกว่า เรื่องนี้ลงเอยอย่างไร ซึ่งนายนิพิฏฐ์ ก็ตอบว่า

“กูก กูก กูก ขอบใจกินยาแก้ไอก่อน กูก กูก...” ■




**"บิ๊กตุ๋" จ้องโละ ปชป.  
สั่งเช็ก 'ใคร' อยู่เบื้องหลัง**

**3**



# 'บิ๊กตุ๋' เอาจริงไม่ได้ขู่จ้องโละ ปชป. สั่งเช็กวงใน'ใคร'อยู่เบื้องหลังคิดคุมเกมรัฐบาล!

วงใน พปชร. ยัน บิ๊กตุ๋ไม่ได้ขู่ 'ถ้าผมอยู่ไม่ได้ พวกคุณก็อยู่ไม่ได้' เป็นการส่งสัญญาณเตือนพรรค ปชป. ถ้าคิดเล่นเกมการเมืองกับรัฐบาลพร้อมโละทิ้ง ปชป. แน่นนอน สั่งเช็กข้อมูลคนใน ปชป. ใครอยู่เบื้องหลังวางยุทธศาสตร์ให้ 6 ส.ส. โหวตสวน เชื่อนี่คือหมากที่ ปชป. ต้องการคุม 'บิ๊กตุ๋' และ พปชร. ระบุนโยบายการเมืองแบบนี้ 7 รัฐมนตรี ปชป. นั่งไม่ติดขณะเดียวกันเข้าล็อก พปชร. ต้องการดึง 3 กระทรวงหลักคืน แจงให้จับตายุทธศาสตร์ 'บิ๊กตุ๋' ปรับ ครม.-ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ต้องรอหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านไปแล้วก่อนจะพบว่าพรรค ปชป.ลำบากสุด!

**ใครว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชู 'ถ้าผมอยู่ไม่ได้ พวกคุณก็อยู่ไม่ได้' !**  
นั่นคือคำพูดจากปากบิ๊กตุ๋ ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่มีการหยิบยกกรณีรัฐบาลแพ้โหวตการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประภาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ซึ่งที่ผ่านมาการพิจารณาในญัตติดังกล่าวได้ทำให้การประชุมล่มมาแล้ว 2 ครั้ง หลัง ส.ส. ชี้รัฐบาลแพ้โหวต แต่กลับเสนอให้มีการลงคะแนนใหม่ กระทั่งฝ่ายค้านประท้วงด้วยการวอล์กเอาต์จากการประชุม  
ทำให้การประชุมในวันที่ 4 ธ.ค. เป็นที่จับตามองว่า สภามล่มครั้งที่ 3 จะเกิดขึ้นหรือไม่? เพราะในวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้จัดงานมีมติตั้งกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลที่สโมสรราชพฤกษ์ ซึ่งนอกจากจะมีพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคแล้ว ยังมีพรรคเล็กพรรคน้อยได้เข้าร่วมเพื่อไม่ให้ใครแตกแถวในการประชุมลงมติส่วนในการประชุมสภาเรื่องตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบมาตรา 44 ซึ่งเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นเท่านั้น



แต่ในความเป็นจริงบิ๊กตู และแกนนำพรรคพลังประชารัฐ ต้องการเช็กความจริงใจจากพรรคประชาธิปัตย์ที่มีให้กับรัฐบาลบิ๊กตู ว่าจะสามารถอยู่ร่วมกันต่อไปได้หรือไม่ ?

หากจะถอดความที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พูดออกมาด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่า “ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลผมก็ช่วยดูแลบ้านเมือง ทำไม่ตอนนั้นพวกผมชวนมาเป็นรัฐบาล แต่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ทำแบบนี้ รัฐบาลบ้านเมืองขณะนี้เป็นอย่างไร”

ถ้อยคำดังกล่าวของ พล.อ. อนุพงษ์ ได้สะท้อนให้สังคมได้เห็นว่า ปชป.คือตัวปัญหาของรัฐบาลบิ๊กตูในการจะก้าวเดินไปข้างหน้า

โดยเฉพาะในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐย่อมที่จะเลือกแก๊งรัฐมนตรีที่เป็นหัวใจในการบริหารด้านเศรษฐกิจและการสร้างคะแนนนิยม ไปให้ ปชป.ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรฯ ทั้งที่แกนนำพรรคไม่เห็นด้วยและต้องการจะเอา 2 กระทรวงนี้คืนมาตลอด

ตำแหน่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย บอกว่า รัฐบาลมีทางเลือกในใจไว้แล้วและไม่ต้องการให้ ปชป.มากทำให้รัฐบาลสะดุดแน่นอน เพียงแต่รอจังหวะหลังการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติไว้ หากพรรค ปชป.ยังยืนยันที่จะปฏิบัติตัวเช่นนี้คือไม่เป็นเอกภาพตามที่รัฐบาลตกลงกันแล้วก็ต้องโละ ปชป.ออกไป

เวลานี้รัฐบาลไม่เลือกยุบสภา แต่จะเลือกปรับ ครม.มีการเตรียมการไว้จะโละ 53 เสียงของ ปชป.ไปเป็นฝ่ายค้านคู่กับเพื่อไทย เราจะได้ กระทรวงพาณิชย์ เกษตร ช่วยคมนาคมกลับมาบริหารเอง อาจมองว่าเสียงรัฐบาลไม่พอ แต่ให้ตามดูว่าเสียงรัฐบาลจะมาจากไหน จังหวะนั้นเราอาจได้เห็นยุบพรรคอนาคตใหม่ เกือบ 40 เสียงน่าจะมาที่พลังประชารัฐ และยังมีเสียงงูเห่าจากเพื่อไทยซึ่งเป็นเรื่องของบิ๊กพรรคเป็นคนคุยไว้แล้ว และพรรคเล็กพรรคน้อยไม่มีทางแตกแถว ”

ดังนั้นสิ่งที่แกนนำพรรค พปชร.ดำเนินการเวลานี้คือต้องติดตามวิเคราะห์และประเมินกันว่าจะมีรัฐมนตรีกี่คน และกี่พรรคร่วมที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อเตรียมรับมือให้พร้อม

“พลังประชารัฐกับภูมิใจไทย คุยกันรู้เรื่อง ไม่กั๊กกัน แต่ ปชป.กั๊กตลอด ซึ่งเราก็เช็กมาแล้ว ใครจะโดนอภิปรายบ้าง ก็มีกระทรวงเกษตรพุ่งเป้าไปที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ปชป. ส่วนภูมิใจไทย ก็เป็นนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ แต่พลังประชารัฐก็จะโดนเรื่องเศรษฐกิจ”

แหล่งข่าว บอกอีกว่า คนใหม่ที่เข้ามาร่วมรัฐบาลเชื่อว่าจะไม่เรื่องมาก ไม่ต่อรอง ก็จะได้ส่วนที่เคยเป็นของพรรค ปชป. ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยไป และบางคนก็มีการตั้ง ตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆ ให้อีกน่าจะชดเชยได้ดีกว่าต้องมาหงุดหงิดกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจากการที่แกนนำ พปชร. ได้พูดคุยกับแกนนำ ปชป. ถึงปัญหาภายในพรรค ปชป. ก็ทำให้รู้ว่า ภายในพรรคมีการแบ่งขั้วกันชัดเจน และดูเหมือนว่านายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคไม่น่าจะเอาอยู่

“ในพรรค ปชป. แบ่ง 2 ฝ่ายชัดเจนคือเอาบิ๊กตูกับไม่เอาบิ๊กตู แต่สุดท้ายเมื่อฝ่าย เอาบิ๊กตูชนะ ก็ทำให้ ปชป. ได้ 7 เก้าอี้รัฐมนตรีกับตำแหน่งประธานสภา แต่รอยร้าว ข้างในยังคงคุกรุ่นขยายวงอยู่ตลอดและเริ่มลามไปสู่ความเบื่อนายต่อนายหัวหน้าพรรค ที่หลายคนมองว่าเขาคือ หัวหน้าพรรคตัวจริง”

นอกจากนี้ความพยายามที่จะหนุนให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. กลับเข้าสู่การเมือง ด้วยการใช้มติพรรคเสนอ นายอภิสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่สภาผู้แทนราษฎร แต่ก็ไม่สามารถ สัมฤทธิ์ผลได้

ขณะเดียวกันความพยายามที่จะไม่ให้คนทำงาน และเป็นมือเป็นไม้ที่คนในพรรค ปชป. ยอมรับเข้ามา มีบทบาทในการทำงานให้กับรัฐบาลบิ๊กตู ด้วยการสกัดทุกวิถีทางเพื่อให้ คนเหล่านี้อยู่อย่างไม่มีที่ยืนในพรรคหรือต้องตัดสินใจเลือกเดินออกจากพรรคไปเอง ไม่ว่าจะ เป็น นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม มือปราบทุจริตข่าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้ตัดสินใจ ลาออกไปอยู่กับพรรคพลังประชาชนชาติไทย

รวมไปถึงนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งใดๆ ในรัฐบาลและไม่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารพรรค และยังมี นายกรณ์ จาติกวณิช มือเศรษฐกิจและเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรค ที่ไม่มีตำแหน่งใดๆ เช่นกัน อีกทั้งยังมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ซึ่งเป็นคู่ชิงหัวหน้าพรรคกับ นายจรินทร์ ก็ดูเหมือนจะไม่มีที่ยืนในพรรคเช่นกัน

อย่างไรก็ดีสิ่งที่สร้างความประหลาดและแตกแยกหนักที่สุดในพรรค ปชป. รวมไปถึงเป็นที่สนใจจนทำให้พรรค พปชร. ต้องการหาสาเหตุว่าใครอยู่เบื้องหลังในการลงมติสวนที่มีการ ตกลงของวิปรัฐบาลไว้แล้ว ซึ่งมี ส.ส.รวม 6 คนประกอบด้วย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง, นายอันवारี่ สา และ ส.ส.ปัตตานี, นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช, นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก, นายพนิช วิจิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนางกัณตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา

“เวลานี้ก็ต้องค่อยๆ คืบเข้าไปดูว่า การเดินเกมในสภาของพรรค ปชป. หรือการวางยุทธศาสตร์ ในสภา ใครเป็นคนวาง ก็ต้องให้แกนนำพรรค และ ส.ส.คุยกับคนที่เราไว้ใจได้ว่า ปชป. ยังหนุน บิ๊กตูอย่างไร เพื่อจะได้นำมาประเมินได้ว่า ปชป. จะเล่นการเมืองแบบนี้ไปตลอดหรือไม่ จะไว้ใจกัน ได้หรือไม่”

แหล่งข่าว บอกอีกว่า ถ้า ปชป. เล่นแบบนี้เพราะต้องการคุมเกมเหนือพรรค พปชร. เพราะ คิดว่าอย่างไรรัฐบาลบิ๊กตู ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ส่วนรัฐมนตรีของพรรค ปชป. 7 คน ก็จะมีอยู่ เฉพาะ โดยที่ไม่ทำอะไรเชื่อว่าเป็นเรื่องที่คนวางยุทธศาสตร์ของ ปชป. คิดผิด เพราะวันนี้แรง หนุนบิ๊กตูและพรรคพลังประชารัฐ ไม่ได้ลดน้อยลงไป เนื่องจากพรรค พปชร. ได้มีการสำรวจคะแนน เสียอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่พรรค พปชร. กลับมองว่าพรรค ปชป. น่าจะตกที่นั่งลำบากเพราะแรงกระเพื่อมภายใน พรรค ปชป. ยังมีอย่างต่อเนื่องและอาจนำไปสู่การย้ายพรรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการยุบสภาและ เลือกตั้งใหม่ในอนาคตหากบิ๊กตูถึงทางตัน!

## อสค.ดัน'นมวัวแดง'รุกตลาดจีน

กรุงเทพธุรกิจ ● “มนัญญา” ดัน อสค. รุกตลาดนมในประเทศจีน ชี้ดีมีมาตรฐาน ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง หลังพบนำเข้าสูงปีละ 14.85 ล้านตัน พร้อมตั้งเป้าขยายมูลค่าตลาดต่างประเทศ 1,200 ในปี 2563

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อผลักดัน ให้องค์การส่งเสริมการค้าโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศไทย และเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมในอาเซียน จึงสั่งการให้อ.ส.ค.ศึกษาและสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์นมของจีน เพื่อหาช่องทางขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กในตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้พบว่าปัจจุบัน ผู้บริโภคจีนมีความต้องการผลิตภัณฑ์นมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี และประเมินว่าภายใน 5 ปี (ปี2561-2565) คนจีนมีอัตราการบริโภคนมเฉลี่ย 38 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งมากกว่าคนไทยที่บริโภคนม 18 ลิตร

ต่อคนต่อปี และ ในปี 2560 จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจำนวน 14.85 ล้านตัน ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าหลัก ได้แก่ นมผง ซีส เวรี่ ครีม นมสด และโยเกิร์ต

อย่างไรก็ตาม จากปริมาณการนำเข้าของจีนพบว่าไทยยังมีส่วนแบ่งตลาดที่ต่ำมาก โดยจีนนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากไทยในปี 2560 จำนวน 151,841 กิโลกรัม หรือ เฉลี่ยเพียง 151 ตัน มูลค่า 310,000 ดอลลาร์

“จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ทั้งจำนวนประชากรและพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์นมจากประเทศไทยควรใช้โอกาสนี้ในการขยายตลาดที่จีนเพิ่มขึ้นด้วยการปรับคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคในต่างประเทศ”

แม้ว่าไทยจะต้องเผชิญข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังจีน แต่ตามข้อตกลงในใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์นมไทยระหว่างไทย-จีน นั้นได้อนุญาตให้ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์นมของไทยที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศที่ปลอดโรคปาก

และเท้าเปื่อยได้ ดังนั้น จึงสั่งการให้อ.ส.ค.เร่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนเร่งปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตามกฎระเบียบของประเทศจีน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กส่งออกไปยังจีนได้

สำหรับผลดำเนินการผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กในตลาดต่างประเทศอื่นๆ นั้นมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ทำรายได้มูลค่ากว่า 957 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักในกลุ่มประเทศอาเซียนแบ่งเป็น สปป.ลาว มูลค่า 236 ล้านบาท กัมพูชา มูลค่า 651 ล้านบาท และเมียนมามูลค่า 70 ล้านบาท และตั้งเป้าว่าปี2563 จะขยายตลาดให้มีมูลค่า 1,200 ล้านบาท และเตรียมเพิ่มตัวแทนจำหน่ายในตลาดเมียนมาและเตรียมเปิดตลาดในเวียดนามและจีนเพิ่ม

โดยวางเป้าหมายขยายตลาดต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นประมาณ 15%ต่อปี และเพิ่มสัดส่วนรายได้ตลาดต่างประเทศเป็น 20% ภายในปี 2564

# 'มัญญา'หาออฟฟิศใหม่อ.ส.ค.

## ●ซีทีเดิมโขกค่าเช่าแพง-ดันเป็นศูนย์ครบวงจร

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่สร้างสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยต้องการสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน และนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาดูกระบวนการผลิตต่างๆ รวมถึงสร้างพื้นที่ในการผลิต และกระจายสินค้าของ อ.ส.ค.ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งแผนในการสร้างอาคารใหม่ ถือเป็นแผนการพัฒนา เพื่อให้ อ.ส.ค.มีสำนักงานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมรับนักลงทุนที่จะเข้ามาติดต่อซื้อขายกับ อ.ส.ค.ได้สะดวกมากขึ้นต่อไป โดยปัจจุบัน อ.ส.ค.ได้เช่าพื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) อยู่เดือนละ 5 แสนบาท ซึ่งมองว่าแพงเกินไปจึงเห็นว่าควรต้องหาพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่ โดยเบื้องต้นจะ

ใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ส่วนงบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

“มีแผนจะพัฒนาฟาร์มโคนม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โคนมที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยจะพัฒนาควบคู่ไปกับการยกระดับฟาร์มให้ได้มาตรฐานฮาลาลสากล ซึ่งสหกรณ์ในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีโคประมาณ 50 ตัว หรือน้อยกว่านั้นก็สามารถนำมาเลี้ยงที่ศูนย์กลางของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ได้ โดยจะมีการแยกสายพันธุ์โคให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการดูแลต่อไป” นางสาวมัญญา กล่าว

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.กล่าวว่า ที่ผ่านมา อ.ส.ค.ได้ทำฟาร์มโคนมอินทรีย์ ตามมาตรฐานปศุสัตว์

อินทรีย์และถือเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบรายแรกของประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า 134 ไร่ สามารถรีดนมได้ประมาณ 100 ตัว ผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ได้วันละ 1,200 กิโลกรัม ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะได้ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และได้ใบรับรองการผลิตโคนมอินทรีย์และน้ำนมดิบอินทรีย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช) และเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบ และมีแผนส่งเสริมและขยายสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้หันมาทำฟาร์มโคนมอินทรีย์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตและขยายการตลาดนมออร์แกนิกของ อ.ส.ค.ในอนาคต

# “จุนทร” ชงนบข.เคาะช่วยชาวนา

## เงินจ่ายขาด-ประกันรายได้ จ่อดันเข้าครม.คิกออฟทันที ชง นบข.เคาะช่วยชาวนา

**ผู้จัดการรายวัน360°** - ชาวนาเตรียมเฮ “จุนทร” เผยจ่อชงมาตรการช่วยเหลือราคาข้าว  
ชาวนาเข้า นบข.วันนี้ (6 ธ.ค.) เร่งให้ “เงินจ่ายขาด” ต้นละ 1,500 บาท พร้อมเตรียมงบ  
จ่ายประกันรายได้ข้าว หลัง นบข.เคาะ ชงที่ประชุม ครม.ก่อนคิกออฟทันที

อ่านต่อหน้า **4**

วานนี้ (5 ธ.ค.) นายจุนทร ลักษณะ  
วิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.  
พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (6 ธ.ค.)  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการ  
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร  
ข้าวแห่งชาติ (นบข.) เพื่อพิจารณามาตรการ  
ต่างๆ ในการช่วยเหลือชาวนา โดยเฉพาะ  
การประกันรายได้ข้าวที่มีมาตรการเสริม  
ต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ เช่น การชะลอการ  
ขาย ตรงนี้จะมีการให้เงินช่วยเหลือ หรือ  
“เงินจ่ายขาด” ต้นละ 1,500 บาท โดยหลัง  
พิจารณา นบข.แล้ว ในสัปดาห์ถัดไปก็น่า  
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และจะ  
คิกออฟโครงการทันที

“สำหรับงบประมาณที่ใช้ประกันรายได้  
ได้ข้าว ได้มีวงเงินลงไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องงบ  
ปีต่อปี และทำตลอดเนื่องจากเป็นนโยบาย  
ของรัฐบาล และการโอนเงินเข้าบัญชี  
เกษตรกรโดยตรงยังไม่พบปัญหาทุจริตใดๆ  
ยกเว้นการซื้อขายในตลาดก็เป็นไปตาม  
กลไกของตลาด” นายจุนทร ระบุ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าวนั้น แบ่งเป็นค่าเก็บเกี่ยวและ  
ปรับปรุงคุณภาพข้าวในปี โดยรัฐบาลจะ  
ช่วยในเรื่องของเงินกู้ หรือเงินจ่ายขาด ต้น  
ละ 1,500 บาท สำหรับเกษตรกรที่เก็บข้าว  
ไว้ เพราะขณะนี้ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด  
เป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบต่อราคา  
จึงใช้มาตรการดังกล่าวชะลอการปล่อยข้าว  
ออกสู่ท้องตลาด รวมทั้งการช่วยเหลือค่า

เก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการ  
ผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้  
ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร  
ไร่ละ 500 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 20 ไร่  
หรือครั้วเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท จะมี  
ครั้วเรือนที่ได้รับสิทธิ์ 4.57 ล้านครั้วเรือน  
โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือจนถึง 30  
ก.ย.63 ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้ดำเนินการ  
ทดรองจ่ายให้ก่อน 28,000 หมื่นล้านบาท  
และรัฐบาลจะตั้งงบประมาณมาชดเชย  
ในภายหลัง

คาดว่า จะนำเข้าสู่ที่ประชุมได้ในวัน  
ที่ 6 ธ.ค.นี้ พร้อมยืนยันว่า มาตรการช่วย  
เหลือชาวนาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น  
เศรษฐกิจ เพราะจะทำให้ชาวนามีเงิน  
ส่วนต่างเพียงพอต่อการดำรงชีพ ขณะที่  
มาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตจะ  
เสนอควบคู่กับมาตรการดังกล่าวด้วย โดย  
จะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น  
เจ้าของเรื่อง ที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม นบข.  
ควบคู่กับกระทรวงพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในศุกร์ที่ 6 ธ.ค.  
62 เวลา 11.45 น. กระทรวงการคลัง และ  
กระทรวงดีเอสไอ จะร่วมกันแถลงข่าวชวน  
คนไทยชอปสินค้าเด็ดทั่วไทย ด้วยมาตรการ  
“ชิม ช้อป ใช้” ผ่านG-Wallet2 โดยมีนาย  
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่  
ห้องแถลงข่าวชั้น 1 ตึกนิรสิริไมสโร ทำเนียบ  
รัฐบาล.



## กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนตลาดนำการเกษตร มุ่งพัฒนาตลาดเกษตรกรสู่ธุรกิจ Startup



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตลาดและสินค้าของตลาดเกษตรกร เพื่อรองรับสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกร สร้างแนวทางการพัฒนาช่องทาง การจำหน่ายสู่ตลาด Modern Trade ตลาดออนไลน์ และธุรกิจ Start Up

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กล่าวไว้ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายด้วยตนเองผ่านตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตร และมีผู้จัดการตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สอดรับกับนโยบายตลาดนำการเกษตรและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการแข่งขันภาคการเกษตร อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตจากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อรองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิชาสหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer เข้าสู่ตลาดเกษตรกร มีการวางแผนการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น การจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเกิดการพัฒนาของตลาด จนเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพหลักในพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ โดยมีการพัฒนาการจัดวางสินค้า การจัดทำเรื่องราว (story) ของสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยใช้นวัตกรรม หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาด หรือจัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกค้างพร้อมนำยาตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม้/อาหาร รวมถึงการเข้าใจลักษณะการตลาดปัจจุบันที่มีความหลากหลาย เช่น ตลาดออนไลน์, ตลาด Modern Trade หรือเชื่อมโยงตลาดอื่น

โดยในปี พ.ศ. 2563 กรมฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้จัดการตลาดเกษตรกรจึงต้องมีความรู้เท่าทัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อให้เกิดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านการตลาด ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาตลาดเกษตรกร จนสามารถพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ไปถ่ายทอดส่งเสริมให้กับเกษตรกร ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้จัดการตลาดเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย มีการจัดทำฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร รายงานยอดจำหน่ายในแอปพลิเคชัน DOAE Market และนำฐานข้อมูลไปใช้สำหรับการวางแผนการผลิต การตลาด มีการร่วมบูรณาการการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่มีศักยภาพผ่านระบบออนไลน์บน Platform ของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ Platform ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) และบริษัท ประชานิยาม จำกัด รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Platform ของสมาชิกและเครือข่ายตลาดเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจ Startup อีกด้วย



## เปิดมหกรรม 'ภูมิพลังแผ่นดิน'



สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้ว ยังได้รับการยกย่องแผ้วไพศาลไปทั่วโลกอีกด้วย แม้แต่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติหรือ IUSS (International Union of Soil Science) ยังประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาท

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "ภูมิพลังแผ่นดิน" ว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม พิธีกรจัดการเกษตรฯ ได้จัดงานมหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" ขึ้น ณ บริเวณสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริ



สร้างวิทยากรดิน เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จึงมีแนวคิดให้มี "วันดินโลก" ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เป็นที่ทราบตลอดระยะ 70 ปีที่พระองค์ครองราชย์ ทรงเป็นนักพัฒนาและมีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ ตลอดจนพระราชกรณียกิจอันหลากหลายด้านการพัฒนาดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งผลให้การพัฒนาดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงดินเสื่อมโทรมและดินที่มีปัญหา

ด้าเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรไทยและวงวิชาการปฏิวัติวิทยาของประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม โดยร่วมศึกษาวิจัยเพื่อฟื้นฟู บำรุงและพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำตามแนวพระราชดำริอย่างเข้มแข็ง เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน้ำของชาติเป็นรากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต

นอกจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์จะ

ด้านนายสทฤณี ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่น่าสนใจในงานว่า ส่วนภาคนิทรรศการและกิจกรรมเปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารวันที่ 5 ธันวาคม เปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชมนิทรรศการ

พื่อแห่งแผ่นดิน นิทรรศการของขวัญจากดิน กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำหน่วยสินค้าและผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และการอบรมเข้มข้นหลักสูตรอบรมวิชาแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 30 วิชาฟรี จากปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ โดยงานจะมีถึงวันที่ 7 ธันวาคมนี้ สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดวิชาความรู้จากเกษตรกรที่มีประสบการณ์ อาทิ วิชาจุลินทรีย์หมักกล้วย โดยอาจารย์ปรีชา บุญท้วม เครือข่ายพกด. จังหวัดระยอง เรื่องที่เกษตรกรควรรู้ โดยอาจารย์เฉลิม พีรี เครือข่ายพกด. จังหวัดกำแพงเพชร วิชาภูมิปัญญาแก้งกันดินน้ำ โดยอาจารย์มานะ โพธิ์ชัย เครือข่าย พกด. จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังเปิดให้เยี่ยมชมกิจกรรมโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm ซึ่งเป็นโซนพิเศษ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมบ้านดินดินค่าน้ำขุม (เกษตร 1 ไร่ ได้ 2 ตัน) กิจกรรมแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรริมฝั่งทะเล กิจกรรมจุลินทรีย์ขังดินบำบัดและฟื้นฟูดิน กิจกรรมดินสร้างอาชีพ บัณฑิตเป็นภานะ กิจกรรมฝายชะลอน้ำลดการชะล้างสร้างความชุ่มชื้นให้ดิน เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 08-7359-7171, 09-4649-2333.